



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 650**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 14 - 6 - 2020**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

TÒA SOẠN:  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: [www.baothaibinh.com.vn](http://www.baothaibinh.com.vn)  
EMAIL: [toasoan@baothaibinh.com.vn](mailto:toasoan@baothaibinh.com.vn)

## TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

KỲ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIV

### Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình bên lề kỳ họp.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, ngày 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Ngay đầu giờ sáng đã có 90 đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu thảo luận, trong đó có 3 đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đăng ký. Các đại biểu đã phát biểu bày tỏ sự đồng tình với báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Các vị đại biểu Quốc hội cho rằng, đại dịch Covid-19 đã tạo ra biến động chưa từng có; ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, gây hậu quả rất lớn và nghiêm trọng, làm "đứt gãy" các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, đình trệ giao thương, đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế thế giới lâm vào suy thoái, nhiều nước trên thế giới tăng trưởng âm. Tại Việt Nam, dịch bệnh đã làm suy giảm thương mại, du lịch, dịch vụ, tín dụng; xuất nhập khẩu, sản xuất của doanh nghiệp bị ngưng trệ, ảnh hưởng tiêu cực đến ngân sách nhà nước, gia tăng tỷ lệ thất nghiệp,...

Các đại biểu ghi nhận công tác phòng, chống dịch của nước ta đã rất thành công, được coi là "kỳ tích" với nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp, là điểm sáng trên bản đồ thế giới, được cộng đồng quốc tế khen ngợi, khiến người dân cảm thấy tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chủ trương chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn để bảo vệ tính mạng nhân dân cùng với công tác bảo hộ, đón công dân Việt Nam từ các tâm

dịch về nước đã khiến nhiều nước trên thế giới ngưỡng mộ, qua đó càng cho thấy Nhà nước Việt Nam thật sự là "Nhà nước của dân, do dân, vì dân". Đồng thời, các vị đại biểu đã đóng góp các ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách, người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch gây ra, Chính phủ đã ban hành các chính sách đúng đắn, quyết liệt, đồng bộ, trong đó có những chính sách đặc biệt chưa từng có; cùng với đó là các chính sách giãn, hoãn các khoản phải nộp của doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét miễn giảm một số khoản thuế;... Tuy nhiên, quy định điều kiện được hưởng gói hỗ trợ vẫn còn cứng nhắc; việc triển khai các gói hỗ trợ chưa thống nhất, tốc độ giải ngân chưa đồng đều giữa các địa phương; xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp, việc bình xét hộ nghèo trước đây chưa thực chất, có hiện tượng dù là hộ nghèo nhưng không dám nhận trợ cấp hoặc chính quyền một số địa phương vận động hộ nghèo không nhận tiền hỗ trợ.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục công khai các gói hỗ trợ của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp được biết rõ và tiếp cận kịp thời. Chính phủ cần tiếp tục xem xét, cấp bổ sung ngân sách cho các địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách.

Các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung này vào phiên họp ngày 15/6; phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

**VŨ SƠN TÙNG**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HDND và UBND tỉnh)

**Học kỳ đặc biệt**



**Trang 2**

**ĐẠI ÚY PHẠM ĐÌNH THẨM**  
**Gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện**



**Trang 4**

### THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THÁI BÌNH NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

**K**ính gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc; chính nhờ những nghĩa cử cao đẹp này mà hàng năm trên thế giới có hàng triệu lượt người được cứu sống.

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả: Hoạt động hiến máu tình nguyện được triển khai sâu rộng tới cơ sở, thu hút đông đảo mọi người tham gia; số lượng đơn vị máu tình nguyện hiến tặng ngày càng tăng, năm 2019 tổng lượng máu thu nhận là 13.000 đơn vị; trong đó hiến máu tình nguyện 11.688 đơn vị chiếm 89%, nhân rộng thêm các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, hiện toàn tỉnh có 7 câu lạc bộ, góp phần quan trọng cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh, năm 2019 đã kịp thời cấp cứu cho gần 500 ca.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các ngành; đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các cấp và sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, trường học; sự tích cực phối hợp của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của các huyện, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh, Hội học sinh, sinh viên...

Trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, công nhân viên chức, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên và tầng lớp nhân dân đã hiến tặng những giọt máu quý giá để cứu sống những người bị bệnh hiểm nghèo, góp phần tô thắm thêm truyền thống, đạo lý "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.

Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14/6/2020, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi thân ái gửi tới các đồng chí trong Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, các cấp, các ngành, đơn vị, trường học cùng toàn thể những người tình nguyện đã tham gia tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục đồng hành cùng với các tổ chức, đơn vị trong phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Thái Bình.

Thân ái!

**CHỦ TỊCH**  
**Đặng Trọng Thăng**

# Học kỳ đặc biệt

■ ĐẶNG ANH

Học kỳ II năm học 2019 - 2020 được coi là học kỳ đặc biệt bởi thầy và trò vừa phải lo phòng, chống dịch bệnh, vừa tìm cách học tập, ôn luyện hiệu quả, thích nghi với những thay đổi trong thời gian ngắn.



Cô và trò Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư).

Nếu bằng thời gian này của những năm trước, học sinh khối 10, 11 đã nghỉ hè, học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho kỳ thi THPT quốc gia thì nay, các em mới đang chuẩn bị hoàn thành chương trình năm học. Tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Vũ Thư), không khí học tập nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Năm học này, Trường có 640 học sinh lớp 12. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kế hoạch năm học cũng

được trường điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Học kỳ II này là học kỳ đặc biệt trong quá trình công tác của tôi và nhiều giáo viên khác. Chúng tôi liên tục thay đổi kế hoạch giảng dạy và bảo đảm vệ sinh trường, lớp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Thời điểm này, học sinh khối 10, 11 đang gấp rút hoàn thành chương trình năm học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Riêng các em khối 12 sẽ bước vào giai đoạn ôn tập với 3 kỳ thi thử, trong đó có 2 kỳ thi do trường tổ chức và 1

kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo đảm kiến thức cho học sinh thì việc bảo đảm sức khỏe cho các em cũng được trường đặt lên hàng đầu.

Tại Trường THPT Chu Văn An (Kiến Xương), sau gần một tháng kể từ khi học sinh toàn trường đi học trở lại sau dịch, các em trở về với thời khóa biểu học tập bình thường. Ngoài việc thích ứng với nền nếp thường ngày, các em còn phải tập trung cao ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới, nhất là các em học sinh lớp 12. Thay

vì tổ chức kỳ thi “kép” hai mục đích như mọi năm thì kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ được đổi tên thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng nghĩa với việc điểm số của kỳ thi không còn là phương thức chính để xét tuyển vào các trường đại học. Mỗi trường đại học sẽ tự chủ về việc tuyển sinh đầu vào. Thầy giáo Hoàng Trung Quân, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường chia sẻ: Sau khi đi học trở lại, bên cạnh việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, ôn tập kiến thức cho các em thì công tác ổn định tâm lý cũng vô cùng quan trọng. Bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh, các em có thời gian nghỉ học khá dài. Trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh như: tinh giản nội dung môn học, đặc biệt đổi kỳ thi THPT quốc gia thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều chỉnh này rất quan trọng bởi vừa giảm áp lực cho học sinh vừa rút ngắn thời gian học tập trên lớp, tuy nhiên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh. Vì vậy, trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền đến các em học sinh, nhất là học sinh khối 12 những thông tin mới nhất về kỳ thi năm nay để giúp các em vững tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Trước những thay đổi của kỳ thi năm nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã có những kế hoạch để vừa dạy tiếp chương trình vừa ôn thi cho học sinh phù hợp nhất. Tuy bộ đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận định là vừa sức với học sinh nhưng nhiều em vẫn tỏ ra khá lo lắng. Em Thùy Dung, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: Mặc dù em đã được thầy cô giáo thông tin về những bài học tinh giản và luyện tập theo bộ đề thi minh họa nhưng em vẫn cảm thấy áp lực bởi thời gian từ giờ đến khi thi còn rất ngắn. Dịch Covid-19 đã khiến thời gian học kỳ II lùi lại vào đúng thời điểm chính giữa mùa hè. Thời tiết oi bức cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học và ôn tập của chúng em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8. Từ nay đến khi kỳ thi bắt đầu sẽ là lúc cả thầy và trò nỗ lực hết mình không chỉ lo phòng, chống dịch bệnh mà còn ôn thi hiệu quả. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đại học tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét học bạ sẽ mở rộng cánh cửa vào đại học đối với học sinh năm nay.



Tiết học trên lớp của học sinh Trường THPT Chu Văn An (Kiến Xương).



Chị Phạm Thanh Xuân hướng dẫn công nhân làm việc tại xưởng.

# Ly nông không ly hương

■ THU HIỂN

**Doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/năm từ phát triển nghề may là kết quả mà chị Phạm Thanh Xuân, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân (Đông Hưng) đạt được sau nhiều năm phát triển xưởng may với mong muốn ly nông không ly hương, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.**

Sau nhiều năm làm công nhân may cho một công ty trong khu công nghiệp Gia Lễ, chị Phạm Thanh Xuân nhận thấy nếu cứ làm công nhân thì cuộc sống vẫn khó khăn. Vì vậy, chị Xuân đã bàn với chồng nghĩ việc ở công ty về nhà gom vốn đầu tư mở xưởng phát triển nghề may. Chị đã đi tham quan các cơ sở may trong và ngoài huyện vừa để học hỏi kinh nghiệm vừa tìm mối nhận hàng về may. Với sự năng động, nhạy bén của mình, chỉ trong một thời gian ngắn chị đã tìm được mối đặt hàng ổn định may quần áo xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Từng làm công nhân may, chị Xuân biết việc tìm lao động ở thời điểm này rất khó khăn. Những người có sức khỏe, có điều kiện thì vào làm tại các công ty, ở nhà chỉ còn người có tuổi, người có con nhỏ... họ vừa muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập vừa muốn có thời gian chăm lo cho gia đình. Vì thế, ngoài 20 máy may đặt tại xưởng cho những chị em có điều kiện đến làm, chị Xuân mua thêm 40 máy may đặt tại nhà các chị không có điều kiện đến xưởng. Chị Phạm Thanh Xuân cho biết: Lúc mới mở, xưởng chỉ có 5 chị em, sau các chị em thấy công việc nhàn, ổn định nên xin vào làm. Đa phần chị em muốn may hàng tại nhà nên tôi đầu tư máy đặt tại nhà các chị để các chị

vừa may vừa tranh thủ trông con nhỏ, làm việc nhà... Một số công đoạn nhẹ nhàng, không cần kỹ thuật tôi vẫn nhận chị em có tuổi vào làm để chị em có thêm thu nhập. Người nào chưa biết việc, chị Xuân trực tiếp hướng dẫn, dạy đến khi

họ sử dụng thành thạo máy may, tự may hoàn thiện được sản phẩm không mất phí học nghề nên chị em rất phấn khởi. Chị Vũ Thị Loan, làm việc tại xưởng đến nay được 4 năm cho biết: Chúng tôi chủ yếu là những người không thể vào công



Xưởng may của chị Phạm Thanh Xuân tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

ty nên xin vào xưởng của chị Xuân làm. Công việc ở đây rất ổn định, chị em giúp đỡ lẫn nhau. Ai có nhu cầu làm thêm buổi tối chị Xuân cũng tạo điều kiện cho làm việc tại nhà. Chúng tôi mong muốn có nhiều nguồn hàng để có lương cao hơn.

Trong khi nhiều công ty, cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì xưởng may của chị Xuân do ký kết đơn hàng từ trước, chủ động nhập nguyên liệu nên công việc không bị gián đoạn. Công nhân vẫn làm việc, hưởng lương bình thường nhưng chủ yếu làm việc tại nhà còn ở xưởng ai đến lấy nguyên liệu, trả hàng đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện tại, trung bình mỗi tháng chị Xuân xuất gần 4.500 sản phẩm, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/năm. Dù làm tranh thủ kết hợp với việc nhà song mỗi tháng công nhân vẫn được trả từ 3 - 5 triệu đồng/người. Số tiền này cũng giúp được nhiều chị em trong thôn, trong xã có thêm nguồn thu nhập nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống gia đình. Chị Vũ Thị Vẻ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Quang Trung cho biết: Chị Phạm Thanh Xuân rất tâm huyết với nghề may, giải quyết nhiều việc làm cho chị em, tạo mọi điều kiện để chị em làm việc. Không chỉ góp phần đưa nghề về quê, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của xã, chị Xuân còn tích cực tham gia các phong trào của hội và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thôn để cùng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Với phương châm làm việc có tâm sẽ nâng tầm giá trị nên dù còn nhiều khó khăn nhưng chị Phạm Thanh Xuân vẫn luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín với khách hàng nhằm đưa xưởng may của gia đình ngày càng phát triển, tạo việc làm cho nhiều chị em hơn nữa.

ĐẠI ÚY PHẠM ĐÌNH THẨM

# Gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

■ THU HOÀI

**Năng động, tận tụy với công việc chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết với phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) vì cộng đồng - đó là những lời nhận xét dành cho Đại úy Phạm Đình Thẩm, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, người đã có trên 10 lần tham gia HMTN. Anh cũng vinh dự là đại biểu duy nhất của tỉnh Thái Bình góp mặt trong buổi lễ tôn vinh 100 người HMTN tiêu biểu của cả nước năm 2020.**



Đại úy Phạm Đình Thẩm (ở giữa) tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Kể về lần đầu tiên tham gia HMTN vào năm 2008, Đại úy Phạm Đình Thẩm chia sẻ: Khi ấy tôi cũng lo lắng, e dè, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng khi vượt qua được tâm lý ấy thì từ lần thứ hai, thứ ba trở đi, tôi cảm thấy rất thoải mái và ý nghĩa. Mỗi lần hiến máu, tôi còn cảm thấy lạc quan, tự hào và yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa.

Gắn bó với phong trào HMTN từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến nay đã được hơn 12 năm, Đại úy Phạm Đình Thẩm từng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Song, kỷ niệm anh nhớ nhất vẫn là lần anh cứu sống con của một đồng

nghiệp cùng cơ quan bằng nguồn máu của chính mình. Anh kể, khi đó tình trạng của cháu bé rất nguy kịch, tất cả những người thân của cháu bé đều không cùng nhóm máu. Ngay khi biết thông tin, anh đã lập tức đăng ký xét nghiệm máu và may mắn là nhóm máu của anh trùng với nhóm máu của cháu bé. Việc làm ý nghĩa của anh đã góp phần giành lại sự sống cho cháu. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực, thôi thúc anh tích cực đăng ký tham gia HMTN.

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đại úy Phạm Đình Thẩm còn thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia HMTN,

tích cực tuyên truyền, giải thích cho đoàn viên, thanh niên hiểu được những lợi ích, ý nghĩa của việc hiến máu. Nhiều người sau khi được anh vận động đã háng hái tham gia HMTN. Chiến sĩ Phạm Minh Hiếu, lớp huấn luyện khóa K19, Công an tỉnh cho biết: Mặc dù đã biết về hoạt động HMTN từ lâu nhưng em chưa dám tham gia vì chưa hiểu đầy đủ về hoạt động hiến máu. Sau khi được anh Thẩm tuyên truyền, được nghe chính câu chuyện của anh, em đã quyết tâm đăng ký tham gia HMTN. Qua lần đầu tiên tham gia, em thấy sức khỏe mình vẫn tốt nên chắc chắn em sẽ tiếp tục tham gia HMTN ở những đợt tiếp theo.

Nhờ sự nhanh nhạy, tâm huyết với phong trào HMTN nên đến nay, Đại úy Phạm Đình Thẩm đã vận động được gần 2.400 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng tham gia HMTN. Hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh do anh phụ trách luôn vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị máu được giao, góp phần vào phong trào HMTN của Công an tỉnh Thái Bình. Ngoài các đợt tham gia hiến máu tập trung, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn triển khai nhiều đợt hiến máu xen kẽ và một lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt, để bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 2 đợt hiến máu, thu được hơn 350 đơn vị máu an toàn. Đại úy Phạm Đình Thẩm cho biết: Để các đồng chí đoàn viên, thanh niên yên tâm khi tham gia hiến máu thì mọi điều kiện sức khỏe, chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi đều phải được bảo đảm. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, trong đó có phong trào HMTN. Bản thân tôi tiếp tục vận động người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội tích cực tham gia hiến máu để làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Với những thành tích đạt được, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và cá nhân Đại úy Phạm Đình Thẩm đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện nói chung, phong trào HMTN nói riêng.



## Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

\* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 13/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 7,7 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 428.600 người tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, 3 quốc gia có số người tử vong cao do Covid-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, trong đó Indonesia đã ghi nhận có hơn 2.000 người tử vong.

Tính đến 18 giờ ngày 13/6, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bệnh nhân số 334 là nam, có địa chỉ tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 31/5 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cả nước hiện có 323/334 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Trong số 11 bệnh nhân đang điều trị có 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

từ 1 lần trở lên, 7 bệnh nhân còn lại vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân nặng nhất là nam phi công người Anh tiếp tục có những tiến triển về sức khỏe.

Tính đến 17 giờ ngày 13/6, Thái Bình không ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. 7/7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện. 5/5 người nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi sức khỏe đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tại khu cách ly khách sạn Diệu Linh (Vũ Thư) đang cách ly, theo dõi sức khỏe 49 trường hợp là chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện 46/49 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 3 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tính đến 17 giờ ngày 13/6, tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 3.907 mẫu, tăng 37 mẫu so với ngày 12/6, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.023 mẫu, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện 884 mẫu.

\* Tính đến 17 giờ ngày 13/6, khu cách ly tập trung tại khách sạn Diệu Linh, xã Song An (Vũ Thư) có 49 trường hợp là chuyên gia nước ngoài đang được cách ly, trong đó 3 trường hợp mới tiếp nhận trong ngày 13/6. Ngay sau khi tiếp nhận, các chuyên gia người nước ngoài được đội ngũ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đến thời điểm này, 46 trường hợp vào cách ly từ ngày 11/6 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt.

### SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

HOÀNG LANH - TẮT ĐẠT



Lê Quang Vinh biểu diễn và ghi lại bài hát “Nhớ lắm trường ơi”.

LÊ QUANG VINH

# Tài năng nhí ĐẦY TRIỂN VỌNG

■ LAN ANH

3 tuổi đã biết hát chèo, 5 tuổi biết hát các làn điệu chèo cổ và chỉ mới 6 tuổi đã mang về những vinh quang đầu tiên với niềm đam mê nghệ thuật truyền thống, đó chính là em Lê Quang Vinh, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Trần Lãm (thành phố Thái Bình).



Lê Quang Vinh (áo trắng) chăm chú học trên lớp.

**G**ặp lại Lê Quang Vinh sau 2 năm kể từ ngày cậu bé đạt ngôi vị quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình, nét tươi tắn và căng tràn sức sống của Quang Vinh vẫn khiến người đối diện bị cuốn hút. Có người gọi em là tài năng nhí nhưng cũng có người gọi em là thần đồng vì tìm kiếm giữa hàng triệu đứa trẻ Việt, hiếm hoi lắm mới có cậu bé hát xẩm, hát chèo, hát chầu văn điêu luyện và hay đến vậy. Bởi thế mà trong tất cả các hoạt động của trường đều không thể vắng mặt cậu bé này. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Lãm chia sẻ: Ngay từ khi Quang Vinh bước vào lớp 1, chúng tôi đã nhận thấy con có năng khiếu về âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc truyền thống. Vì vậy, trong tất cả các hoạt động của trường, Quang Vinh và câu lạc bộ âm nhạc luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của học sinh cũng như giáo viên toàn trường. Trên lớp, con học đều tất cả các môn và hòa đồng cùng bạn bè. Chữ con rất đẹp, trình bày bài vở sạch sẽ, khoa học. Vì thế, con luôn được bạn bè, thầy cô quý mến.

Sinh ra trong một gia đình có bố và chị gái là những nghệ sĩ chèo nên ngay từ khi bi bô tập nói, âm nhạc truyền thống đã ngấm vào máu của Lê Quang Vinh. Kể về con đường đến với ca hát, anh Lê Đình Khoa, bố Quang Vinh bồi hồi nhớ lại: Khi Vinh tầm 3 tuổi, con đã có thể hát được trọn vẹn một bài chèo với làn điệu đơn giản. Thời điểm ấy tôi dạy chị của Vinh hát chèo, Vinh nghe rồi hát theo. Đến khi Vinh 5 tuổi, tôi dạy con hát chầu văn, xẩm. Tôi thấy con thật sự có năng khiếu và đam mê. Cứ thế, niềm đam mê nghệ thuật truyền thống của con lớn dần theo năm tháng. Vì vậy, ngoài thời gian con học trên lớp và hoàn thành bài học ở nhà, mỗi ngày, tôi và con thường dành chút ít thời gian để cùng nhau luyện những làn điệu chèo cổ. Anh Lê Đình Khoa chia sẻ tiếp: Quang Vinh có khiếu cảm thụ âm nhạc rất tốt. Thường để học một làn điệu chèo, con chỉ cần thời gian rất ngắn là thuộc và biểu diễn như trên sân khấu.

Lê Quang Vinh chia sẻ: Khi còn nhỏ, em thấy các ban thích nghe những bài hát như: Con cò bé bé, Con chim non... nhưng em lại rất thích nghe hát chèo. Em thường sử dụng những mảnh vải thừa do mẹ em may quần áo để cuốn thành quần áo giống như các nghệ sĩ biểu diễn chèo. Lớn lên, em càng đam mê hát chèo, chầu văn và hát xẩm và được bố thường xuyên dạy hát. Đối với Quang Vinh, âm nhạc vô cùng kỳ lạ. Hễ nhạc nổi lên, em lại đắm chìm vào thế giới của mình. Bởi thế mà mỗi khi mệt mỏi hay học tập căng thẳng, em lại có cách để giải tỏa rất riêng vì với em, âm nhạc là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất trong mọi thời điểm. Có lẽ vì thế mà trong 3 tháng nghỉ học do dịch Covid-19, em đã tìm đến những làn điệu chèo để gửi gắm những tâm tư, tình cảm, đó là nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô và mong muốn sớm được đi học trở lại. Quang Vinh tâm sự: Em đã nhờ chị họ mình đang công tác ở Nhà hát Chèo Hưng Yên viết lời bài hát “Nhớ lắm trường ơi”. Lần đầu tiên nghe, em đã rất thích và chỉ sau 2 ngày, em đã thuộc bài chèo này.

Không chỉ biết hát các thể loại nhạc truyền thống, Lê Quang Vinh còn được biết đến là một vũ công nhí đầy triển vọng. 4 năm học khiêu vũ cũng là chừng ấy thời gian em giành rất nhiều giải thưởng cấp tỉnh, thành phố. Gần đây nhất, em vinh dự đạt giải “Giọng hát thiếu nhi hay nhất” với bài hát “Nhớ lắm trường ơi” tại cuộc thi tác phẩm âm nhạc dân gian tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

# TRUYỀN KỶ CỔ TỰ

■ QUANG VIỆN

**Truyền ngôn: “sứ Sâm” (Hoàng giáp Nguyễn Tông Quai (1692 - 1767) còn gọi là Tông Khuê, quê làng Sâm, xã Phúc Khê, huyện Ngự Thiên nay là làng Sâm, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà sau khi đi sứ nhà Thanh về được vua ban thưởng cho xây dinh thự ở Ngự Thiên. Một lần sứ Sâm cưỡi ngựa thăm thú vùng đất để chọn xây dinh thự, đến khu vực chùa Nội (nay là thôn Ngô Quyền, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà) thấy đất nơi này cao ráo, cây cối tốt tươi, nhân khang, vật thịnh liền có ý định “cắm” đất xây dinh thự...**



Khuôn viên Thọ Khê tự.

Sứ cũ ghi, Nguyễn Tông Quai hiệu là Thư Hiên, đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ khoa Tân Sửu, niên hiệu Bảo Thái năm thứ 2 (1721) nổi danh khoa cử được sung chức ở Hàn lâm viện Thừa chính sứ Kinh Bắc, Đốc đồng Tuyên Quang. Năm 1734, được cử đi tiếp sứ giả nhà Thanh sang phong vương. Năm 1742, được cử làm Phó sứ đi sứ nhà Thanh, cuộc đi sứ 3 năm với nhiều trắc trở, gian nan nhưng ông đã làm vẻ vang cho quốc gia Đại Việt. Năm 1745, ông được thăng Hình Bộ Tả thị lang, tước Ngộ Đình hầu. Năm 1748, được cử làm Chánh sứ sứ bộ sang nhà Thanh lần thứ hai.

Trái bao đời, “lai lịch” xây dựng Thọ Khê tự (còn gọi là chùa Nội), xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà cho đến nay vẫn còn là ẩn số, không tìm thấy văn bản nào ghi chép, chỉ biết rằng đến khi “sứ Sâm” Nguyễn Tông Quai được triều đình nhà Lê khen thưởng, ban cho xây dinh thự ở quê sau hai lần đi sứ nhà Thanh (khoảng sau năm 1750), khi chuyển gỗ từ cửa Đào Thành về, ông cho gửi trong chùa Nội. Dân làng sợ mất đất của làng nên kiến nghị các bậc cao niên bàn cách ngăn không cho “cụ nghề” xây dinh thự ở đây. Đêm đến, dân làng cho thợ mộc cắt ngăn một số lượng gỗ của cụ. Nhân có chuyến vi hành của vua Lê Hiến Tông (1740 - 1786) về Ngự Thiên, thuyền ngự ở cửa Đào Thành, bỏ lờ trong làng kéo đến tâu với vua “Sứ Sâm hà hiệp dân làng”. Vua cho quan Ngự sử điều tra, xét xử. Khi hỏi cụ nghề “gỗ có bao nhiêu”, cụ nghề

“ó người” vì không nhớ, chỉ nhớ gỗ được bào, đục đẽo, chạm trổ công phu, dài đều nhau. Vua cho xem xét thì thấy gỗ có chạm trổ, đục đẽo cẩn thận nhưng hiểm một nỗi cây dài, cây ngắn, vua xử “sứ Sâm” thua kiện. Dân làng Nội bỗng dưng được rất nhiều gỗ để sửa chùa. Nhưng vì gỗ bị cắt ngắn nên không thể dựng chùa cao được, đành phải dựng chùa thấp. Cũng vì thế mà chùa trở lên nổi tiếng vì... quá thấp. Đất làng Nội cũng vì vậy mà giữ được đất nguyên vẹn.

Thực hư về việc “sứ Sâm” mất gỗ làm dinh thự và “cao kê” của các bậc “đại lão” làng Nội “lấy” được số gỗ của “sứ Sâm” sửa chùa lưu truyền trong dân gian đời nọ nói đời kia cho đến nay vẫn chưa lời giải đáp. Một nguồn khảo luận khác cho rằng thân phụ Nguyễn Tông Quai làm nghề trồng coi chùa, tuy nhiên không thấy thư tịch cổ ghi chép thân phụ Nguyễn Tông Quai trông coi chùa nào. Có một số bậc cao niên cho rằng “cụ” từng “trông nom, coi sóc” chùa Thọ Khê. Thọ Khê tự (chùa Nội) được xây dựng trên khu đất phía Nam của làng Nội, theo các bậc cao niên đây là nơi hội tụ khí thiêng của trời đất. Trước cửa chùa có dòng nước uốn lượn, bao quanh, “nội tự” có ao và giếng nước trong mát. Trong chùa có bức đại tự “Vạn Đức Viên Minh” son son, thếp vàng treo chính giữa tòa đại bái. Nơi thờ Phật có bức đại tự “Lưu ly điện thượng” đại ý nơi này vua đã từng đến. Hai bên có đôi câu đối “Nguy nguy bảo khí ngọc luân chung” và “Uớc

ước kim dung liên tọa thượng”. Đó hẳn là những gợi ý sâu xa về sự tích Thọ Khê tự. Nghiên cứu của các sử gia cho thấy, đối với Đại Việt những chuyến đi sứ là tâm huyết và công sức của “vua tôi”, cũng vì thế mà kết quả của mỗi chuyến đi sứ được ví như một chiến công lớn với những trọng thưởng hậu hĩnh của triều đình. Dặm trường đi sứ năm 1742 của Nguyễn Tông Quai (Khuê) trên đất Trung Hoa dựa theo bản sứ đồ của Đại Việt và bản đồ hành chính của Trung Quốc với sự tham khảo về lịch sử và thứ tự các địa danh được nhắc đến trong tập thơ “Sứ Hoa tòng vịnh” của ông đều thể hiện đúng thứ tự hành trình đoàn sứ bộ đi qua chính xác và hết sức sinh động qua câu thơ: “Viên Minh điện giá mai phong hiếu/Tây trực hồi chiêm thiên nhật chiếu/Ngộ môn bái tử công sự hoàn/Cửu mã thư từ tòng cố đạo”. Tạm dịch: “Vườn Viên Minh được điện kiến vua vào sáng sớm/Cửa chính tây ngắm ánh mặt trời soi/Từ biệt ở Ngộ môn việc công đã xong/Áo Cửu xe ngựa ung dung theo đường cũ”. Rất có thể chữ “Viên Minh” trong bức đại tự “Vạn Đức Viên Minh” treo chính giữa tòa đại bái Thọ Khê tự là cách “chơi chữ” hàm ý của triều đình Đại Việt muốn ghi công lao hai lần đi sứ làm rạng danh nước Việt của “sứ Sâm” lưu tại cổ tự linh thiêng có liên quan đến việc “mất gỗ” xây dinh thự để sửa chùa này chăng?

Ngoài ra, trong chùa Thọ Khê còn hai bức hoành phi: “Canh Tý niên tân tạo”, “Kiến nguyên

**Ông Vũ Đức Thơm, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh**



Có nhiều giai thoại về cụ Nguyễn Tông Quai (có sách ghi là Khuê) với dân làng Nội, đặc biệt đối với chùa Thọ Khê. Dân gian trong vùng kính trọng gọi cụ là cụ “sứ Sâm”. Giai thoại về làng Sâm thuộc xã Hòa Tiến gắn với tên tuổi cụ sứ Sâm. Năm Duy Tân thứ 3, xã Phú Khê đổi tên thành Thọ Khê. Chùa Nội cũng đổi thành Thọ Khê tự.

**Ông Nguyễn Văn Phóng, trưởng dòng tộc Nguyễn, thủ nhang từ đường Nguyễn Tông Quai (Khuê), làng Sâm, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà**



Không dựng được dinh thự ở làng Nội, cụ tôi đành về làng Phú Lâm (nay là làng Sâm) dựng dinh. Gọi là dinh nhưng thực chất là trường dạy học của cụ. Tam nguyên Diên Hà Lê Quý Đôn là học trò xuất sắc của cụ.

**Ông Nguyễn Trọng Mạnh, thủ nhang chùa Thọ Khê, thôn Ngô Quyền, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà**



Cách đây gần 20 năm, tôi về chùa xin làm việc tự nguyện trông coi, giữ hương đăng cho chùa, lúc ấy đất chùa đã bị thu hẹp, nhiều hạng mục của chùa xuống cấp nghiêm trọng. Phật tử và nhân dân trong làng ngoài xã đã công đức tu tạo, mở rộng không gian chùa, nạo vét ao chùa và gìn giữ nét đẹp ngôi cổ tự.

hanh lợi trình” và chuông chùa ghi: “Minh Mệnh thập thất niên”; “Đại Nam quốc, Hưng An tỉnh, Tiên Hưng phủ, Hưng Nhân huyện, Phú Khê xã, Bảo Nguyên thôn”; “Hương lão công hội chủ công đức công thôn”. Theo các bậc cao niên, Canh Tý niên (1780) tân tạo (xây mới) nghĩa là 17 năm sau khi cụ “sứ Sâm” mất, Thọ Khê cổ tự được xây dựng, một vài ý kiến không đồng thuận với suy luận cho rằng Canh Tý (1780) mới dựng chùa? Có ý kiến cho rằng, thời “sứ Sâm” làm quan triều Lê - Trịnh, dân chúng nghèo khổ không có tiền xây chùa vì thế chùa được xây dựng từ thời xa xưa, đến năm 1840 (Minh Mệnh thập thất niên) mới tu sửa nâng cấp. Thời Gia Long thứ 7 (1808), làng Nội đã thuộc huyện Hưng Nhân. Năm 1894, Hưng Nhân tách khỏi Hưng Yên sáp nhập vào tỉnh Thái Bình. Một số ý kiến cho rằng chùa được xây dựng từ năm 1837 đến năm 1840 hoàn thành. 100 năm sau, vào năm “Bảo Đại thập tứ niên, thu nguyệt cát nhật” lượng thời tu tạo. Vượt lên sự “xói mòn” của thời gian là kiến trúc chạm lộng, bong kênh các xà đỡ, cột trụ, hiên bẩy... Gian thượng điện hai bên kèo có hình con Lân kẻ kéo sợi. Mô tả lần nhìn xuống tiền đường và ở ngoài nóc chùa cũng đắp hai con lân nhìn xuống sân chùa. Các đầu trụ, khoang đèn chạm lộng hoa sen và dải mây bay. Một nét độc đáo

trong nghệ thuật điêu khắc của chùa Thọ Khê duy chỉ có chạm khắc rồng - phượng. Rồng có nét đặc trưng riêng như miệng lang, tai thú, sừng nai, trán lạc đà, thân rắn, vẩy cá chép, móng chim ưng, chân cá sấu, thân dài nổi lên với đao dài lượn sóng, đuôi ngắn xoắn lại. Phượng được chạm khắc mô điều hầu, tóc chim trĩ, vẩy cá chép, móng chim ưng, đuôi công. Rồng mang yếu tố dương, phượng mang yếu tố âm thể hiện lưỡng cực giao hòa. Âm dương bình hòa nghĩa là đất yên vui.

Tương truyền, hậu làm quan nhà Lê Trung Hưng, Nguyễn Tông Quai (mệnh danh là Nghè Sâm) có công lớn với đất nước Đại Việt sau hai lần đi sứ, làm rạng danh vương triều nên khi trở về nước, ông được triều đình luận công, ban thưởng, cho phép về quê xây dinh thự. Nghè Sâm đi ngang qua thôn Bảo Nguyên (làng Nội, làng Lường), thấy khu đất hình rồng, mạch nước uốn lượn chín khúc nên định cắm đất xây dinh thự, nhưng dân làng phản đối. Sự việc không thành, nghè Sâm đành cho người chở gỗ về chùa gửi. Dân làng thấy có nhiều gỗ quý liền lập mưu ngôn, câu chuyện đó thực hư ra sao vẫn chưa có lời giải. Hiện tại, Thọ Khê tự (hay Phúc Nguyên tự...) được kiến tạo theo phong cách kiến trúc chùa Việt thế kỷ XVIII.



# PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ  
Thành phố Thái Bình

Quất nằm co, thu hai tay vào lòng... Anh ấy có thông cảm cho mình không? Mình tóm thàng giặc ấy quá... Giời ơi, nhớ lại còn rùng mình... Cái thàng gọi là Tây trắng, chứ da nó đỏ lựng như da ngan đục. Cái mũi mới gớm chứ, khoằm như mỏ quạ, sần sùi như mào gà... Nó ôm lấy, gí ngay cái mũi vào má mình. Mình không hét giậy lên, quấy mạnh ra, thì chết với nó rồi!... Thế là mình phát khiếp... Đánh nhau, bắn một phát chết tươi, mình lại không sợ... Thật vậy, mình cảm có sợ chết!... Nhưng đã chắc gì anh ấy thông cảm cho... Cái Dâu, cái The chắc gì chúng nó thông cảm cho... Chúng nó cũng là con gái... Nhưng mình cứ về... Đánh người bỏ đi chứ ai đánh người tìm lại... Chắc là Đoàn sẽ kiểm thảo mình. Đội du kích không nhận mình vào nữa... Thì mình nhận sai lầm, nhận kỷ luật của Đoàn. Giao công tác gì mình cũng nhận, chả như anh Cự, cầu an chạy dài, được giao việc còn chê không quan trọng... Luẩn quẩn mới hơn một tháng mà bao việc mình không biết. Mình vào thị xã chả khác cái anh chú vào trong buồng để râu cầu an, càng mù tịt mọi việc bên ngoài, càng hoảng...

"Xùy... xùy..." - Quất đập tay vào vách đuối con chuột gặm ở cuối giường, cũng là chìa cho bà Bát đỡ ngáy.

- Gì vậy? - Giọng bà Bát ngái ngủ.  
- Chuột!

5

Bọn quân cơ động đóng ở Tăng đã đến ngày thứ năm mươi năm. Hôm nay, gần chục chiếc cam nhông từ đường 10 vào, hót cả bọn đưa đi.

Dâu bảo bà cụ Nếp lảng vảng sang xem bình tình thế nào. Bà gánh sọt, xách liềm qua lối cổng Tây.

Một đống rác ở góc đường cháy âm ỉ. Mùi khét nhức óc. Khói đen sạm... Nhiều thứ đang cháy dở... Một tập giấy báo dày cộp cùng loại, cùng ngày, chữ Pháp. Hộp các-tông đựng sữa Nét-lê bẹp dúm. Bao thuốc lá Gô-loa. Vỏ sắt đồ hộp vết dối. Giẻ lau sũng đen sì dầu mỡ. Chiếc giày da há mồm như chục đóp ai...

Dây thép gai quấn quýt, rối rắm, ngã nghiêng, bánh cam nhông đè gí từng mảng.

- Bà cụ ở đâu đến kia! Có mìn đấy!

Mấy cô gái từ làng Khuốc ra; cô đi đầu hét to về phía bà Nếp. Một cô nhận ra:

- Bà lão bên Nguyễn!

- Nó làm toang hoang thế này, chắc không quay lại nữa, cô nhớ!

- Vàng! Có dễ nó xéo thẳng.

Vừa lúc ấy, Dâu và The sang. Dâu ôm lấy cánh tay cô bạn bên Khuốc. Cô bạn nhìn Dâu:

- Nghe đồn nó vô được mày, tao lo quá!

- Vô cái Quất. Giàng ra được... Chúng nó như đĩa đỏi, cứ nhâu nhâu xúm vào.

The đứng trên mảng tường đổ, một tay chống nạnh, nói với bà Nếp:

- Cảnh này là nó cút rồi...

- Cha bà chúng nó, tưởng ở đây mãi. - Bà Nếp lăm bắm. Rồi bà bảo Dâu - Tôi về báo cho các anh ấy, cô nhá.

- Vàng!

Thế là nhớ được cái gai trước mắt - Dâu mừng thầm - Dễ thở rồi. Năm ngoái, bọn cơ động rút, bọn đồn địa phương bót hung hăng ngay. Lần này chắc cũng vậy... Có điều lo là lần này làng xóm tan nát quá. Lần trước, bọn cơ động rút, hào lũy còn nhiều, tre pheo còn rậm, tu bổ được nhanh. Nhà cửa không cháy, dân đỡ khó khăn, góp công góp của được nhiều... Hai năm, hai lần mình vo tròn, nó bóp bẹp. Lần này bẹp nặng quá. Vo lại chẳng dễ đâu...

- Về, chị Dâu đi!

The giục rồi đi trước. Đôi chân vòng kiềng của cô nhún nhún như muốn nhảy.

Miệng cô hát nhỏ nhỏ: "Vui liên hoan... i... i... Ta múa ta ca... i... i..."

- Chị Dâu ơi! Vậy là anh Cự không làm gì nữa à?...

- Ông ấy thích chánh bảo an oai hơn xã ủy. Không được làm bảo an, ông ấy nghỉ hẳn.

- Khi... khi... ông ấy đội mũ trông đến bật cười, tròn chảng ra tròn, méo không ra méo, xệ xuống bên tai, dúm dó như cái bị.

- Mũ bê-rê mà lại!

- Đúng là "Giai làng tê bê-rê bút máy."

Gái tự do tóc vấy bẩn trung liên".

Dâu phì cười chữa lại:

- Sấn váy! Chứ tốc thì...

- Ủ nhì! hi... hi...

The cười hồn nhiên. Chân cô lại như muốn nhảy...

Thấy The vui, Dâu bớt lo. Tháng trước, ngày này, tướng làng Nguyễn bị đê bẹp gí. Hôm nay đã dễ chịu rồi... Trận cà trước qua đi, phong trào phục hồi được ngay. Trận này nặng hơn, phục hồi khó, nhưng rồi cũng được. Việc này chắc chỉ ủy đã nghĩ, anh Tuyên đã nghĩ rồi... Từ nay, anh Tuyên lại ở làng giữa ban ngày, khỏi phải lẩn mò đêm tối từ trại đồng về, rét mướt... Từ hôm rét đậm, chỉ thấy anh ấy mong manh một chiếc áo nâu. Nay mai đại hàn rét già, chịu sao được... Minh đành dùm được ít tiền cho vay, anh ấy lác đầu: "Vay đến bao giờ

tôi mới có tiền trả cô?"... Bàn riêng với cái The, nó bảo: "Thì mua giúp anh ấy cái áo chui cổ lọ có tay... Bao giờ anh ấy trả tiền thì lấy, không thì thôi..." Đưa thẳng không tiền, nhờ bà Sen đưa hộ... Mấy đêm anh ấy về làng chưa thấy mặc. Cũng không thấy nói gì... Chả biết có dám mặc không. Hay lại giữ kẹ. Thì rét ốm...

- Này! - Đột nhiên The quay lại làm Dâu giật mình - Mấy hôm nay, ông Cự hình như lên thị xã.

- Ông ấy có thể về rồi, đi đâu chả lợt.

- Khéo chuyển này ở tịt trên ấy? Thóc lúa bán nhả lúc nào... Ông Cưng đi hôm nọ cơ mà. Chỉ còn lão Bường coi nhà.

Câu nói của The làm Dâu nghĩ đến vợ Tuyên. Cái chị ấy mới bật cười. Hôm nọ về cứ tra bà Sen, ra về ngờ vực... Minh quý anh ấy thật. Thương nữa. Nhưng lại không biết anh ấy có vợ hay sao... Sau cái hôm ngồi chung hầm, điều ong tiếng ve, mình mất ăn mất ngủ. Anh ấy như gà phải cáo... Không dám đứng lâu gần mình, đi thì bước vội như bị đuổi. Anh ấy còn giữ gìn bằng mấy mình. Thật đấy. Mình vớ vấn chỉ làm khổ anh ấy. Công lao năm sáu năm giờ vật lộn, mới được mọi người quý mến. Có bỏ tiền ra mua được lòng người đâu.

- Này! - The lại làm Dâu giật mình - Cái Quất nó bảo: phải khai trừ ra Đoàn thì nó cắn lưỡi nó chết đấy. Nó khóc rưng rức nhà!... Khổ thân nó!

\*  
\* \*

Cả làng Nguyễn đổ ra đồng bừa ruộng, cấy chiêm. Cảnh giáp đường 10, đường 39 toàn những người dòng dòng. Cảnh sau làng tụ tập thanh niên.

Đám con gái nhỏ mạp ở ven làng. Quất trùm khăn kín má, chằng cầm, giấu nước da cộm nắng và về mặt e thẹn.

Quất lén lén bước lại toan ngồi thụp xuống bên Dâu... Nhưng được mạp có nước. Quất đành đứng lom khom, sấn quần khỏi đầu gối. Đôi bắp chân ngấn và bụ... The gang hai bàn tay chít lấy bắp chân Quất, kêu lên:

- Bụng chân chứa của nó đầy hay chít tay, chúng mạp ạ!

Quất giàng chân ra, đập bàn tay vào đầu The:

- Bụng chân bà thì bé lắm đấy!

- Cái The, cái Quất thì đứa nào bé hơn đứa nào. - Dâu nói xen. Mọi người cười ồ.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

## HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Phạm Ngọc Yên (Kiến Xương); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Xuân Sinh, Hoàng Thanh Tới (Hưng Hà); Văn Thanh (thành phố Thái Bình); Vũ Đông (Đài TTTT Kiến Xương); Lê Lan (Đài TTTT Thái Thụy); Thu Thảo, Hoài Thương (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Đỗ Hà, Hồng Thắm (Đài TTTT Tiên Hải); Tiên Dung (Đài TTTT Vũ Thư); Bình Vân (Công an tỉnh); Đỗ Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Nguyễn Khắc Hiền (Hải Dương); Lê Thị Hồng Châu (Sóc Trăng); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Đỗ Văn Xuân (Hải Phòng); Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Huỳnh Thị Kim Cương, Trần Tính (Kiên Giang); Nguyễn Chí Diễm (Bắc Giang); Nguyễn Văn Danh (Phú Yên); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế)...

Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925

- 21/6/2020), tác giả Huỳnh Thị Kim Cương gửi cộng tác truyện ngắn "Nghề báo"; Trần Thùy Linh có các bài thơ: "Chữ tâm nghề báo", "Hành trình nghề báo", "Vui buồn nghề báo"; tác giả Nguyễn Chí Diễm có bài "Nhà báo Việt Nam"... Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tác giả Văn Thanh có thơ "Hạt mưa tháng bảy", "Nhớ", "Đền ơn đáp nghĩa"... Về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cộng tác viên Cao Bá Khoát có bài "Người già quê tôi suốt đời học Bác". Theo bài viết, người cao tuổi ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư luôn là những người uy tín mẫu mực, nêu gương sáng cho con cháu noi theo với nhiều hoạt động thiết thực như: Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia và vận động con cháu tích cực góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở địa phương; gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện...

Về lĩnh vực kinh tế, tác giả Tạ Xuân Sinh có bài: "Làm giàu bằng mô hình

xay xát lúa gạo". Tác giả viết về gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi là anh Tạ Thế Văn, sinh 1987, ở làng Diêm, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà. Dù sinh ra trong một vùng quê nghèo, chuyên sản xuất nông nghiệp, song với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, anh đã làm giàu bằng nghề xay xát lúa gạo. Đồng thời giúp tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định. Là người năng động, nhạy bén thị trường, sắp tới anh Tạ Thế Văn còn dự định mở thêm một cơ sở sản xuất củi trấu nhằm khai thác hết tiềm năng từ hạt lúa của quê nhà, giúp bà con nông dân nâng cao giá trị sản xuất. Cộng tác viên Tiên Dung đưa tin, huyện Vũ Thư có 3 hộ chăn nuôi được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ bò sinh sản theo mô hình khuyến nông. Đó là mô hình nuôi bò sinh sản sản xuất con giống thương phẩm cao sản có sử dụng chế phẩm sinh học xử lý môi trường chăn nuôi. Mỗi hộ tham gia mô hình sẽ được nhận hỗ trợ 2 con bò cái nhóm Zebu hoặc Senepol, trọng lượng trung bình 180kg/con trở lên, trị giá khoảng 20 triệu đồng/con, được Chi cục hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật làm, sử dụng chế phẩm làm đệm lót sinh học xử lý môi

trường chăn nuôi; đồng thời, được tập huấn quy trình chăn nuôi bò sinh sản an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh...

Lĩnh vực an ninh trật tự, cộng tác viên Bùi Thành đưa tin: Bắt quả tang đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Theo tin, từ đầu tháng 6/2020 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin, bài, ảnh, thơ, video, clip, truyện ngắn,... của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý, tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung chú thích đầy đủ.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trần trọng!



## CÔNG TY TNHH TM &amp; SX NỘI THẤT GIANG NGỌC

45 TRẦN THỦ ĐỘ, PHƯỜNG TIỀN PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn  
Tel: 02273.842.149 - Hotline: 0913.530.946



Tuyển dụng  
nhân viên  
kinh doanh nữ  
bán lẻ

## NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.



Nội thất Giang Ngọc  
bình sáng không gian của bạn

## MỜI THAM GIA

## PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN

## TẠI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, HUYỆN TIỀN HẢI VÀ HUYỆN THÁI THỤY

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Kiến Xương, huyện Tiên Hải và huyện Thái Thụy với quy mô mỗi đợt 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập; các mặt hàng điện tử, điện máy; các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm... của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín. Tại gian hàng, các doanh nghiệp có tổ chức các chương trình: tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại, giảm giá, dùng thử sản phẩm.

## Thời gian và địa điểm:

+ Phiên 1: Từ ngày 30/6 đến ngày 2/7/2020 tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

+ Phiên 2: Từ ngày 3/7 đến ngày 5/7/2020 tại xã Nam Hồng, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

+ Phiên 3: Từ ngày 6/7 đến ngày 8/7/2020 tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ miễn phí tiền gian hàng; chi phí tuyên truyền quảng bá chung cho Phiên chợ và một phần chi phí vận chuyển hàng hóa.

## Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Tên đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình

Địa chỉ: Số 144 - Lê Lợi - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.028

Email: xuctientmtb@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Phiên chợ.